



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	โรคพิษสุนัขบ้า -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยหลายกระทรวงจะร่วมมือกันเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวัคซีนสุนัขและแมว กรมปศุสัตว์ และก.มหาดไทย จะออกประกาศให้ มีการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดของในสัตว์ ในส่วนของคน ขณะนี้ยังไม่พบการระบาด แต่ควรตระหนักในการป้องกันตัวเอง โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ต้องดูแลและมัดระวังให้ดี เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องมีความรับผิดชอบพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และหากถูกกัดหรือมีความเสี่ยงให้รีบพบแพทย์ ส่วนข้อเสนอขององค์การอนามัยโลกที่ระบุว่า สามารถฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้าได้ มีความจำเป็นสำหรับกลุ่มเสี่ยง คือคนที่คลุกคลีกับสัตว์หรือกลุ่มที่ต้องไปจับสุนัข แต่ไม่มีความจำเป็นสำหรับประชาชนทั่วไป ส่วนข้อเสนออื่นๆ ทีมผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาต่อไป
มติชน ไทยโพสต์	-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 14 มี.ค. จะประชุมร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อหามาตรการสร้างความตระหนักการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และวันที่ 15 มี.ค. จะมีการประชุมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สำหรับปัญหาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ขณะนี้ อปท.ได้จัดสรรงบประมาณ 310 ล้านบาท ให้ท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการแล้ว และกรมปศุสัตว์ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการในเชิงระบาด ซึ่งพบว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างพื้นที่เสี่ยงกับพื้นที่ระบาด ซึ่งพื้นที่เสี่ยง คือพื้นที่ที่มีการคนเสียชีวิต เพื่อให้มีการระดมคนไปจัดการ ส่วนพื้นที่ระบาด คือพื้นที่ที่ตรวจพบสัตว์ตายและพบเชื้อ แต่ยังไม่พบคนเสียชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ห้ามย้ายสัตว์เข้ามา 2.ห้ามย้ายสัตว์ออกไป และ 3.กรณีสัตว์เสียชีวิตต้องจัดการให้เป็นไปตามมาตรการ ทั้งนี้ หากถูกกัดหรือมีความเสี่ยงติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ต้องรีบมาพบแพทย์ เพราะที่ผ่านมามีปัญหาเกิดจากมาฉีดวัคซีนช้าเกินไป และตามพ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 หากสุนัขมีเจ้าของไปกัดคนอื่น สามารถฟ้องได้ทั้งแพ่งและอาญา หรือหากปล่อยสุนัขไปเพ่นพ่าน สามารถเอาผิดในเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดได้ ซึ่งได้มอบอำนาจให้ท้องถิ่นจัดการ
เดลินิวส์	-เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ เรียกตัว น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าชี้แจงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า และสั่งการให้เร่งชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงมาตรการควบคุมโรคอย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์
เดลินิวส์ แนวนหน้า	-เสนอข่าว น.สพ.สรวิศ ธาณีโต โฆษก ก.เกษตรฯ เปิดเผยว่า สนช.กำลังพิจารณากฎหมายการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดคน โดยเฉพาะสุนัขและแมว หากกฎหมายผ่านและนำมาบังคับใช้ เจ้าของจะต้องนำสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว มาขึ้นทะเบียนทุกตัว ทำให้การป้องกันโรค ควบคุมโรคระบาดต่างๆ ดูแลสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีน ได้ผลดีตรงตามเป้าหมาย รวมทั้งจะได้รู้จำนวนสุนัขจรจัดและนำไปไว้สถานที่ยกสัตว์ เพื่อดูแลควบคุมโรคได้ง่ายขึ้นและทำหมันคุมการเพิ่มจำนวนได้
เดลินิวส์	-เสนอข่าว สำนักงานควบคุมป้องกันโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ สรุปสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 8 มี.ค. พบการเกิดโรคใน 37 จังหวัด 346 ตัวอย่าง จากตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมด 2,358 ตัวอย่าง (ร้อยละ 14.67) จังหวัดที่พบโรคมากที่สุดคือ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ยโสธร มหาสารคาม สงขลา กากสินธุ์ เชียงราย อำนาจเจริญ ชลบุรี ศรีสะเกษ สัตว์ที่พบมากที่สุด คือ สุนัข ร้อยละ

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์</p>	<p>91.33 โค ร้อยละ 5.69 และแมว ร้อยละ 2.02 ตัวอย่างที่พบเชื้อ เป็นสุนัข แมว ที่มีเจ้าของ ร้อยละ 30.64 ไม่มีเจ้าของร้อยละ 30.64 และไม่ทราบประวัติร้อยละ 7.23 และพบว่าสุนัข แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ 45.38</p> <p>-เสนอข่าว นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการ สตง. ชี้แจงกรณีการทักท้วง อปท.เรื่องอำนาจหน้าที่ในการ จัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในช่วงปลายปี 2557 เป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัข บ้าในช่วงปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ว่า เป็นเรื่องที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง โดยหลังจากกรมปศุสัตว์มี หนังสือหรือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในช่วงเดือน ม.ค. 2558 สตง.ได้ประชุมหาแนวทาง ร่วมกันกับ ก.มหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค ผู้แทนสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หลังจากนั้น อปท.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ว่า อปท.ในพื้นที่สามารถ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ และในช่วงเดือนมี.ค. 2559 คณะกรรมการกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยว่า อปท.มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้ ซึ่ง สตง.จะประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเบื้องต้น มอบหมายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ทำความเข้าใจกับ อปท.ในพื้นที่ต่อไป</p> <p>สถานการณ์ต่างจังหวัด</p>
<p>แนวหน้า เดอะเนชั่น เดลินิวส์ มติชน</p>	<p>-จ.บุรีรัมย์ ปศุสัตว์อำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์ ได้รับความเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวใน 4 หมู่บ้าน ของ ต.บ้านปรือ อ.กระสัง เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลังมีวัวใน หมู่บ้านล้มป่วยผิดปกติและตายโดยไม่ทราบสาเหตุ และชาวบ้านได้นำไปฆ่าและแจกจ่ายกับบริโภค ก่อน จะนำซากไปฝังโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ โดยชาวบ้านที่สัมผัสและนำเนื้อวัวไปประกอบอาหารทั้ง 13 คน ยัง ไม่มีอาการผิดปกติ เนื่องจากไปรับบริการฉีดวัคซีนตามที่แพทย์แนะนำ</p> <p>-จ.ตรัง พบสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ใน 4 อำเภอ ประกอบด้วย ปะเหลียน ห้วยยอด รัชฎา และวังวิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวทั้ง 4 อำเภอ ล่าสุด พบสุนัข ป่วยจรจัดด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ตัว ที่หมู่ 5 ต.ท่าจี่ อ.ห้วยยอด จังระดมวัคซีนฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในรัศมี 1-5 กม.</p> <p>-จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี แจ้งผลการตรวจพบ เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในหัวสุนัข 2 ตัว จาก หมู่ 14 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน และ หมู่ 6 ต.วังก้ง อ.ปราณ บุรี ได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว 30 วัน รัศมี 5 กม. โดยมีพื้นที่บางส่วนเป็นเขตรอยต่อกับ เทศบาลเมืองหัวหิน เจ้าหน้าที่ได้เร่งฉีดวัคซีนป้องกันทันที ส่วนการนำสุนัข 300 ตัว จากศูนย์รักษาสุนัขหัว หินไปไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัข จ.บุรีรัมย์ มีกำหนดเคลื่อนย้ายในวันที่ 13 มี.ค. หลังจากนั้นเทศบาลจะจับสุนัข จรจัดในพื้นที่ไปกักเพื่อติดตามอาการต่อไป</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>-จ.นครราชสีมา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำ หมันให้กับสุนัขจรจัด ที่วัดพนมวัน ต.บ้านโพธิ์ อ.สวนหิน อ.เสิงสาง มีการฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวของ ประชาชนในแต่ละตำบลแบบเคาะประตูบ้าน</p> <p>-จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผวจ.สงขลา ประชุมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัข บ้า หลังมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ใน อ.หาดใหญ่ โดยปศุสัตว์จังหวัดสงขลาได้ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวไปแล้ว 16,779 ตัว จะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ทั้งหมดภายในเดือนเม.ย.นี้</p> <p>-กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 6 มี.ค. พบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษ สุนัขบ้าแล้ว 6 ตัว ได้เฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้สำนักอนามัยและสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ระหนักและเข้าใจการดูแลตัวเอง คนในครอบครัว รวมถึงสัตว์เลี้ยง บทความ</p> <p>-เสนอบทความ นสพ.พรพิทักษ์ พันธุ์หล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และ คน สำนักโรคติดต่อ ทั่วไป ระบุว่า ไม่ควรกล่าวโทษว่าการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายใด นับ แต่เกิดปัญหาระหว่าง สตง.และอปท. มีการระบาดของพิษสุนัขบ้าสูงขึ้นจริง แต่ยังมีอีก 2 สาเหตุ คือ 1. ทางการมีการค้นหาเชิงรุกในส่วนของสัตว์ติดเชื้อจึงพบมากขึ้น และ 2.ภูมิคุ้มกันของสัตว์มีภาวะลดลง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Health Health Me	<p>ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้เลี้ยงไม่ดูแลสัตว์ของตนเอง และการเข้าถึงของวัคซีนน้อยลง</p> <p>สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในไทย ว่า ตั้งแต่ปี 2559 พบผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยปี 2559 พบ 14 ราย ปี 2560 พบ 11 ราย และในปีนี้ พบผู้เสียชีวิตรายแรก ที่ จ.ตรัง จากการถูกสุนัขที่เลี้ยงไว้กัด จึงต้องให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เพราะสามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ทั้งหมด สำหรับการป้องกัน มี 2 ทางเลือก คือ นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดป้องกัน และคนไปฉีดวัคซีนตั้งแต่ยังไม่โดนกัด</p> <p>-เสนอบทความ กรมควบคุมโรค ให้ความรู้ คำแนะนำและการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p>
เว็บไซต์มติชน	<p>ทุจริตเงินกองทุนพัฒนาชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เปิดเผยว่า พบการยกยอกเงินกองทุนพัฒนาชีวิต โอนเงินค่าเล่าเรียนเด็กเข้าบัญชีตัวเองและพวกพ้อง ตั้งแต่ ปี 2551-2561 รวมกว่า 88 ล้านบาท โดยกลุ่มตรวจสอบภายในของ สป.ศธ. ตรวจสอบบัญชีงบประมาณ 2560 พบว่า สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาชีวิต พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับทุนฯ เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร โดยใช้ชื่อ "กองทุนพัฒนาชีวิต...(ชื่อผู้รับทุน)" แต่มีการเปิดบัญชีในนามสถานศึกษา และอนุมัติจ่ายเงินให้กับวิทยาลัยบรมราชชนนีต่างๆ ซึ่งใช้หมายเลขบัญชีเดียวกัน และพบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินกองทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์แห่งหนึ่ง มีชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้รับทุน เฉพาะปี 2560 เป็นเงินกว่า 12,800,000 บาท</p> <p>ทั้งนี้ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่ข้าราชการที่ทำความผิดสารภาพว่าให้เครือญาติไปเปิดบัญชี 22 บัญชี เพื่อโอนเงินเข้า รวมถึงจัดทำเอกสารเท็จในการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ ดังนั้นในวันนี้ (13 มี.ค.) จะไปแจ้งความที่สน.ดุสิต เพื่อดำเนินคดีกับผู้ไปเปิดบัญชีทั้ง 22 บัญชี ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนในการกระทำความผิด นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางเยียวยาเด็กที่ได้รับทุน โดยเบื้องต้นจะมีการสำรวจจนศ.ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับทุนมากที่สุด และจะมีการตรวจสอบย้อนหลังในเด็กที่สำเร็จการศึกษาแล้วและเด็กที่กำลังศึกษาอยู่ ว่าได้รับทุนครบและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>ทุจริตก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ใน จ.นครศรีธรรมราช</p> <p>-เสนอข่าว นายวัฒนชัย ศรีธรรม อายุ 47 ปี ผู้จัดการบริษัทไกรสุ คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง แถลงข่าวว่า ได้รับเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น ของรพ.แห่งหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 50.6 ล้านบาท เมื่อเดือนมิ.ย. 2560 สัญญาจ้างระบุจ่ายเงินค่าก่อสร้าง 8 งวด เบิกจ่ายเงินแล้ว 7 งวด เหลืองวดสุดท้าย 17 ล้านบาทเศษ ครบกำหนดเบิกจ่ายเดือนส.ค. 2560 หลังก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จตามสัญญา ผ่านมา 6 เดือน กก.ตรวจการจ้างไม่เซ็นชื่อรับงาน ได้เข้าพบกรรมการรายหนึ่งเป็นแพทย์ ถูกเรียกรับเงิน 2 ล้านบาท ส่วนกรรมการตรวจรับงานอีกคน เป็นนายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน สธ. ได้ขอให้จัดซื้อรถยนต์มิซูบิชิ ปาเจโร่ ให้ 1 คัน เมื่อไม่รับปากก็ไม่มี การตรวจรับงานจากกรรมการ ได้ส่งหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรื และรมว.สธ.แล้ว แต่เรื่องก็เงียบหายไป</p> <p>ความเห็นที่ประชุม: กลุ่มภารกิจด้านข่าวฯ สสน. แจ้งข้อมูลว่า ผู้ตรวจฯ รับทราบข้อมูลแล้ว โดยสสจ.เตรียมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป</p>
มติชน	<p>งบบำ ค้ำรักษาพนง.ท้องถิ่น</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ข้อเสนองบสวัสดิการรักษพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562" จำนวน 7,442,259,119 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากใช้หลักเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6 ที่มีการปรับอัตราค่าจ่ายชดเชยบริการผู้ป่วยใน และการปรับอัตราค่าจ่ายกรณีผู้ป่วยสิทธิกองทุนสวัสดิการรักษพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่เพิ่มขึ้น 20,000 ตำแหน่ง และบุคคลในครอบครัว โดยสปสช.จะแจ้งยอดคาดการณ์ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาจัดเตรียม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	จบประมาณต่อไป
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ระบบประกันสุขภาพไทย</p> <p>-เสนอบทความพิเศษ โดย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กมธ.สธ.สนช. ระบุว่า ในการศึกษาดูงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ กมธ.สธ.สนช. ได้มีข้อคำถามในเรื่องต่างๆ อาทิ การจัดสรรงบประมาณให้หมอครอบครัว, ความคืบหน้าการแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, การจัดงบประมาณสนับสนุน อปท. เป็นต้น</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ส่อง สถานการณ์	<p>ค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุข</p> <p>-เสนอบทความ โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ ระบุว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขไทยบานปลาย คือ สวัสดิการรักษาราชการ เพราะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่สมควรอย่างต่อเนื่อง มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงถึง 14,791 บาท และกรมบัญชีกลางไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ขณะที่ระบบบัตรทองมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาพ.ชาตทุนมีหลายสาเหตุ ซึ่งรพ.สธ.คนปัจจุบันได้ใช้ระบบ 7 คูณ 7 แก้ปัญหาขาดทุนใน รพ.บางแห่งได้อย่างชัดเจน ระบบบัตรทองจึงไม่ใช่ต้นเหตุให้เกิดการขาดทุนหรือหยุดการพัฒนา</p>
ไทยโพสต์ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น	<p>นำเข้าปลาฟุกุชิมะ</p> <p>-เสนอข่าว นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องผลการตรวจสอบปลาลิ้นหมาที่มีการนำเข้าจากเมืองฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นล็อตที่ 2 ว่ามีค่ามาตรฐาน Cesium ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารปนเปื้อน คือไม่เกิน 500 เบคเคอเรล/กก. จึงอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยได้</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5	<p>ปัญหาการเรียนแพทย์</p> <p>-กล่าวว่า แพทยสภาเปิดเผยข้อมูลเด็กไทยที่สอบเข้าเรียนแพทย์ในประเทศไม่ได้ และมีการไปเรียนแพทย์ที่ประเทศจีน เฉลี่ยปีละประมาณ 200 คน แต่สอบใบประกอบโรคศิลปะ ผ่านแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากใบประกอบโรคศิลปะต้องสอบ 3 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายเป็นการปฏิบัติในสถานการณ์จริง ซึ่งเด็กที่ไปเรียนแพทย์ประเทศจีน 6 ปี ไม่มีโอกาสฝึกปฏิบัติจึงขาดประสบการณ์ส่วนนี้</p>
สวท. สำนักข่าวไทย ช่อง 5, NBT	<p>ยุติวัณโรค</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.ร.บ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้แทนสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยฯ และ Dr.Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวเนื่องในวันวัณโรคสากล (24 มี.ค.) โดยย้ำว่า ปัญหาวัณโรคยังคงพบในทั่วโลก ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหา พบผู้ป่วยมากกว่า 1.2 แสนคน ทั้งจากวัณโรคดื้อยาหลายขนานและผู้ติดเชื้อ HIV ทั้งนี้ กรม.ได้ประกาศให้การยุติวัณโรคเป็นวาระของชาติ ปี 2560-2564 ตั้งเป้าค้นหาผู้ป่วยให้ครอบคลุมเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90</p>
มติชน กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ M2F	<p>ทิชชูเปียกอ้างผิวขาว</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้ตรวจสอบสินค้าคล้ายทิชชูเปียกที่กล่าวอ้างว่า ขาวใส ทนใจ ปลอดภัย ภายใน 3 นาที พบว่า ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดและเพิ่มความสวยงามเท่านั้น ไม่สามารถทำให้สีผิวเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ จึงจะดำเนินคดีกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้โฆษณาอย่างเข้มงวด และขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ ภาพที่เห็นอวดอ้างว่าทำให้ขาวไว อาจมาจากการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>สร้างคุณภาพชีวิตเด็กไทย</p> <p>-เสนอบทความ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบในปี 2564 โดย จ.นครราชสีมา กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบเร็วกว่าระดับประเทศ คาดว่าไม่เกินปี 2561-2562 จะเข้าสู่สังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบ จึงดำเนินโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อส่งเสริมให้อัตราการเกิดมีคุณภาพมากที่สุด โดยดูแลตั้งแต่ก่อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การตั้งครรรค์ ขณะตั้งครรรค์ และหลังคลอด จนถึงอายุ 2 ขวบ ถือเป็นการตอบโจทยประเทศ และเป็นต้นแบบในการดำเนินการให้แก่พื้นที่อื่น โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 5 ระยะ 1.ระยะก่อนการตั้งครรรค์ เน้นป้องกันความพิการแต่กำเนิด 2.ระยะฝากครรรค์ เน้นการฝากครรรค์คุณภาพ 3.ระยะคลอด เน้นห้องคลอดคุณภาพ ให้แม่เกิดรอด ลูกปลอดภัย 4.ระยะแรกเกิด - 6 เดือน หรือ 180 วัน เน้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 5.ระยะ 6 เดือน - 2 ปี รวม 550 วัน เน้นพัฒนาการสมวัย</p>
ไทยโพสต์	<p>โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรคมลฑล อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ มีความผิดปกติ ทำให้กล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรงลง กลืนลำบาก พูดไม่ชัด กล้ามเนื้อช่วยหายใจอ่อนแรง หายใจลำบาก ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่แท้จริง จึงยังไม่มีวิธีการรักษา ทำได้เพียงบรรเทาอาการและประคับประคองเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ได้นานที่สุด โดยกินยาตามแพทย์สั่งตลอดเวลา ผู้ดูแลต้องพยายามให้ผู้ป่วยออกกำลังกายเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อลีบแบน เกิดแผลกดทับ หลีกเลี่ยงความร้อนและความเครียด รับประทานอาหารที่อ่อนนุ่มและไม่ต้องเคี้ยวมาก คนในครอบครัวและญาติต้องให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างผู้ป่วย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>แอปพลิเคชันฮีโร่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาสุขภาพจิตกลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ปี โดยจัดโครงการความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประถมศึกษา หรือโครงการฮีโร่ (Health and Educational Regional Operation : HERO) ฝั่ระวังนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ หรือมีปัญหาการเรียน และให้การดูแลช่วยเหลือร่วมกับครูประจำชั้นในโรงเรียนระดับประถมศึกษาว่า 20,000 แห่ง ซึ่งในปีนี้ได้ให้สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ พัฒนาแอปพลิเคชันฮีโร่ เชื่อมการดูแลเด็กร่วมกันระหว่างครู หมอ และพ่อแม่อย่างต่อเนื่อง และขยายผลใช้ทุกพื้นที่</p>
เดลินิวส์	<p>เพิ่มช่องทางรถฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชุมคณะกรรมการบูรณาการกรณีรถฉุกเฉินกู้ชีพ เพื่อพิจารณาจัดทำช่องทางสำหรับรถฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก 6 รพ. ได้แก่ รพ.ภูมิพลฯ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เลิดสิน และรพ.นพรัตน์ราชธานี โดยรพ.ภูมิพลฯ รพ.เลิดสิน และรพ.นพรัตน์ราชธานี ยังไม่อนุมัติให้จัดทำช่องทางสำหรับรถฉุกเฉิน เนื่องจากติดปัญหาหาการก่อสร้างระบบสาธารณสุขภาครถไฟฟ้าสะพานข้ามแยก ส่วนรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.กลาง และรพ.ตากสิน สำนักจรรยาและขนส่งกรุงเทพฯ จะลงพื้นที่สำรวจกายภาพถนน ก่อนตีช่องทางสำหรับรถฉุกเฉิน โดยจะใช้สัญลักษณ์เส้นสีแดงมีวงกลมสีขาวและกากบาทสีแดงทับวงกลม</p>
มติชน	<p>ค่าฝุ่นละอองใน กทม.</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00 น. วันที่ 12 มี.ค. ว่า มีค่าเกินมาตรฐานทุกสถานีตรวจวัด โดยเขตบางนา 70 มคก./ลบ.ม. เขตวังทองหลาง 70 มคก./ลบ.ม. ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 71 มคก./ลบ.ม. ริมถนนอินทรพิทักษ์ 79 มคก./ลบ.ม. ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 69 มคก./ลบ.ม. ริมถนนพญาไท เขตราชเทวี 64 มคก./ลบ.ม. ซึ่งจากการตรวจวัดอีกครั้งในเวลา 12.00 น. พบว่ามีค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกสถานี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ลดการใช้รถยนต์และการเผาขยะ โดยยังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด</p>
เว็บไซต์ Hfocus	<p>น้ำดื่มเดือนในกทม.</p> <p>-เสนอข่าว สช. มุสนธิเพื่อผู้บริโภค และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ “น้ำดื่มปลอดภัยสำหรับประชาชน” โดยมีหน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และตัวแทนประชาชนจากเขตต่างๆ ในกทม. ร่วมหารือแก้ปัญหาตุน้ำดื่มหยอดเหรียญเดือน โดยกำหนดให้วันที่ 30 เม.ย.2561 ซึ่งเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภค เป็นวันเดินสายปิดป้ายตุน้ำดื่มในเขต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กทม.</p> <p>ทั้งนี้ ในการประชุมฯ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้นำเสนอผลการวิจัยปี 2558 พบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในเขตกทม. 855 ตู้ มีใบอนุญาตประกอบกิจการเพียง 3 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีฉลากระบุวันเดือนปีที่เปลี่ยนไส้กรอง และในปี 2559 ได้สุ่มสำรวจอีกครั้งพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับการแก้ไข</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>ผู้ป่วยจิตเวชฆ่าปาดคอสามี</p> <p>-เสนอข่าว นายเปรม อายุ 82 ปี ผู้ป่วยโรคอัมพาต ถูกปาดคอจนเกือบขาด ตาข้างซ้ายถูกควักออกมาจากเบ้า เหตุเกิดที่อาคารพาณิชย์ในพื้นที่บ้านเมืองจิม อ.เมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่พบนางเอ ภรรยาของผู้เสียชีวิต อยู่ในอาการเหม่อเหมือนไม่รู้สีกตัว พร้อมมีดปลายแหลม 1 เล่ม และมีดอีโต้ 1 เล่ม โดยนางเอมีอาการป่วยทางจิต ลูกสาวผู้เสียชีวิตให้การว่า ได้ไปรับบิดาซึ่งป่วยเป็นโรคอัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาอยู่ด้วยและให้มารดาอยู่เฝ้าดูแล ส่วนตัวเองออกไปทำธุระข้างนอก กระทั่งช่วงบ่ายได้กลับมาที่ร้านก็พบบิดานอนเสียชีวิต</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>โรคอุจจาระร่วง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประกาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า โรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษเป็นโรคที่มากับฤดูร้อน สาเหตุหลักมาจากการบริโภคอาหารที่มีเชื้อโรคหรือสารปนเปื้อน รวมทั้งพฤติกรรมการปรุงอาหาร ประกอบอาหาร การรับประทานอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ส้มตำ หรืออาหารสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบ ก้อย โดย จ.อำนาจเจริญ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-12 มี.ค. 2561 พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 8,822 คน คิดเป็นอัตราป่วย 2,431 ต่อแสนประชากร จึงขอแนะนำประชาชนให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ หากเกิดอาการอุจจาระร่วง ให้ดื่มสารน้ำเกลือแร่ทดแทน หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ทันที</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch